

BỆNH VIỆN NHI THÁI BÌNH...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao cờ thi đua của Chính phủ cho Bệnh viện Nhi Thái Bình.

ghi nhận, biểu dương nỗ lực của các thế hệ bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Nhi Thái Bình qua 15 năm xây dựng và phát triển.

Đồng chí đề nghị trong thời gian tới Bệnh viện Nhi Thái Bình tiếp tục truyền, quán triệt sâu sắc, tổ chức thực hiện nghiêm

các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về công tác chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân. Không ngừng

nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ giỏi chuyên môn, y đức tốt; tăng cường đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất hiện đại; chủ động tiếp cận, nắm bắt, làm chủ công nghệ, kỹ thuật y học chuyên sâu; đẩy mạnh chuyển giao kỹ thuật và đào tạo cho tuyến dưới. Không để tình trạng thiếu thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế gây tâm lý lo lắng và khó khăn cho người bệnh. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành. Thực hiện tốt cơ chế tự chủ tài chính, công tác xã hội hóa y tế, nâng cao đời sống viên chức, người lao động. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, giữ vững đoàn kết nội bộ, phát triển Bệnh viện ngày càng lớn mạnh. Tăng cường công tác tổ chức, giám sát, phát hiện, điều trị kịp thời các dịch bệnh; đồng thời, phối hợp với y tế các tuyến thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ, chăm

sóc sức khỏe nhân dân. Cán bộ, nhân viên Bệnh viện khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết, không ngừng trau dồi chuyên môn, y đức, tận tâm với nghề. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Bộ Y tế, các đơn vị trực thuộc Bộ, Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa giúp đỡ Bệnh viện Nhi Thái Bình và các cơ sở y tế của tỉnh thực hiện tốt hơn công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trao cờ thi đua của Chính phủ và trao bức thư của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tặng Bệnh viện Nhi Thái Bình với dòng chữ "Đoàn kết - Tận tâm - Chuyên nghiệp - Phát triển". Công đoàn Y tế Việt Nam tặng bằng khen cho 7 cá nhân. 2 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

TÔN VINH CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN...

(Tiếp theo trang 1)



Các đồng chí: Nguyễn Trọng Đàm, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam; Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy trao kỷ niệm chương cho các cá nhân.

và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh có nhiều đóng góp về vật chất và tinh thần cho hoạt động bảo trợ người khuyết tật và trẻ em với hàng chục nghìn suất quà, hàng trăm nhà tình thương, hàng nghìn suất học bổng trị giá hàng chục tỷ đồng. Tiêu biểu như Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân nữ tỉnh, cá nhân tiêu biểu như bà Nguyễn Lân Phương (thành phố Thái Bình) dù đã ngoài 80 tuổi nhưng rất tích cực giúp đỡ những người khuyết tật và trẻ em mồ côi... Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Đàm, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam và đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những kết quả Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh đạt được trong thời gian qua. Các đồng chí cho rằng, từ sự nhiệt huyết cùng với phương pháp hoạt động đa dạng, hiệu quả, Hội đã xây dựng được lòng tin với các doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm để cùng chăm lo, giúp đỡ người khuyết tật và trẻ mồ côi. Với tinh thần "Thương người như thể thương thân", cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và các nhà hảo tâm đã quan

tâm, giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần cho người khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Các đồng chí muốn các doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm tiếp tục quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ những người yếu thế trong xã hội, nhất là người khuyết tật và trẻ mồ côi để họ vượt khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, qua đó góp phần giảm nghèo, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh. Các đồng chí đề nghị Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh tiếp tục làm tốt vai trò kết nối, tập trung rà soát, nắm chắc hoàn cảnh từng trường hợp cụ thể, xây dựng chương trình trợ giúp phù hợp, đúng đối tượng. Cấp ủy, chính quyền các địa phương dành nhiều sự quan tâm hơn nữa để người khuyết tật và trẻ mồ côi vươn lên hòa nhập cộng đồng, không để ai bị bỏ lại phía sau. Tại hội nghị, 20 cá nhân được tặng kỷ niệm chương, 35 tập thể, cá nhân được trao bằng tôn vinh của Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam; 2 tập thể được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có những đóng góp xuất sắc cho hoạt động xã hội, từ thiện thời gian qua.

GIÁM SÁT CÔNG TÁC...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 4/10, các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh chủ trì buổi giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về việc triển khai thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư một số dự án HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2018 đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh tại thành phố Thái Bình. Cùng dự có đồng chí Hoàng Văn Thành, Ủy viên

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố. Giai đoạn 2018 - 2022, trên địa bàn thành phố có 15 công trình, dự án đã được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương, điều chỉnh chủ trương đầu tư; trong đó, 4 công trình đã giải phóng mặt bằng trước năm 2018, 6 công trình, dự án chưa thực hiện giải phóng mặt bằng do chưa đủ thủ tục, 4 dự án đã thực hiện xong, 1 dự án đang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Trong số đó có 5 dự án phải giải phóng

mặt bằng liên quan đến thu hồi trên 134.000m² đất của 561 đơn vị, hộ gia đình, cá nhân. UBND thành phố đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 546 đơn vị, hộ gia đình, cá nhân, kinh phí gần 169 tỷ đồng. Đến nay đã tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho 511/546 đơn vị, hộ gia đình, cá nhân chấp thuận nhận tiền, bàn giao mặt bằng bảo đảm đúng quy trình, quy định. UBND thành phố bố trí đất tái định cư cho các hộ đủ điều kiện. Tại buổi giám sát, các đại biểu trao đổi về kết quả, khó khăn trong thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, nhất là về chất lượng đội ngũ cán bộ, chuyên viên,

quy trình, thủ tục, công tác tuyên truyền, vận động với các trường hợp chưa chấp thuận phương án bồi thường. Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao thành phố Thái Bình thời gian qua đã làm tốt công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bảo đảm giải phóng mặt bằng đúng tiến độ, tạo điều kiện cho đơn vị thi công triển khai các công trình, dự án. Thời gian tới, thành phố sẽ triển khai nhiều công trình, dự án cần giải phóng mặt bằng, vì vậy đồng chí đề nghị thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động

để người dân đồng thuận cao; tăng cường đối thoại, giải thích, trả lời kiến nghị của nhân dân theo quy định; công khai, minh bạch chính sách bồi thường, hỗ trợ và triển khai thực hiện đúng quy định của pháp luật. Đồng chí đề nghị thành phố chủ động làm tốt công tác tái định cư, bảo đảm an sinh xã hội cho các hộ dân có thu hồi; các cơ quan chức năng phải phối hợp chặt chẽ, đảm bảo trách nhiệm chung lên hàng đầu; và soát lại các thủ tục hành chính liên quan để bảo đảm sự thống nhất, thông suốt trong thực hiện; thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời các sai sót (nếu có).

THU HIỀN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 4/10, đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp UBND tỉnh nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng; nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2022; thực hiện kế hoạch đầu tư công và chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022. Dự họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, các sở, ngành, huyện, thành phố. 9 tháng năm 2022, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước đạt 43.830 tỷ đồng, đạt 70,2% kế hoạch và tăng 9,02% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng giá trị sản xuất tăng 131.289 tỷ đồng, tăng 10,3% so với cùng kỳ. Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản duy trì ổn định; giá trị sản xuất toàn ngành ước đạt 20.224 tỷ đồng, bằng 69,6% kế hoạch, tăng 2,6% so với cùng kỳ. Có thêm 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, lũy kế đến nay toàn tỉnh có 24 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Giá trị sản xuất công nghiệp và xây

dựng ước đạt 87.020 tỷ đồng, đạt 67,3% kế hoạch, tăng 12,5% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất khu vực dịch vụ ước đạt 24.045 tỷ đồng, bằng 74% kế hoạch, tăng 9,6% so với cùng kỳ. Tỷ lệ giải ngân 9 tháng ước đạt 83,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (đứng thứ 4 toàn quốc) và đạt 41% kế hoạch vốn tỉnh phân bổ. Tổng thu ngân sách 9 tháng ước thực hiện 19.707,2 tỷ đồng, đạt 109,5% dự toán, tăng 24,5% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 19.775 tỷ đồng, đạt 71% dự toán, tăng 11% so với cùng kỳ. Công tác xúc tiến, thu hút đầu tư được tích cực chỉ đạo, triển khai thực hiện: 9 tháng đã chấp thuận/điều chỉnh chủ trương đầu tư cho 80 dự án với tổng số vốn đăng ký gần 18.000 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn ước đạt 37.387 tỷ đồng, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm 2021. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được tập trung chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả, kiểm soát tốt, hạn chế ca nặng, tử vong. Tổng số mũi tiêm vắc-xin phòng

Covid-19 đến ngày 30/9 là 4.230.938 mũi. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chỉ đạo toàn diện, phù hợp với điều kiện thực tiễn, đáp ứng tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế và phục vụ đời sống nhân dân. Các giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính được chỉ đạo quyết liệt, kỷ cương, kỷ luật hành chính trong các cơ quan nhà nước được tăng cường. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tại cuộc họp, các đại biểu nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công, chương trình mục tiêu quốc gia 9 tháng năm 2022. Các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được, đề xuất các giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn, hạn chế để tạo sự bứt phá, chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2022 ở mức cao nhất. Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: 9 tháng năm 2022, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức song Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển

khai quyết liệt, đồng bộ các chủ trương, chính sách, chỉ đạo của trung ương, huy động sự vào cuộc của các cấp, các ngành trong tỉnh nhằm phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân và nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định và đạt được một số kết quả tích cực. 3 tháng cuối năm dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức, đề nghị được sự bứt phá, chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2022 ở mức cao nhất. Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương phải có quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, trật tự, kỷ luật, kỷ cương, kỷ luật, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo; thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Trong đó, tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19; theo dõi chặt chẽ, chủ động phương án ứng phó hiệu quả với các dịch bệnh mới phát sinh. Tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải

pháp để kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn trên địa bàn tỉnh; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. Triển khai nhanh, đồng bộ, quyết liệt hơn nữa các nhiệm vụ, dự án, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công năm 2022. Chủ động tổ chức, kiểm tra, rà soát, bảo đảm công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng trên địa bàn sát với giá thị trường. Tăng cường quản lý, kiểm soát giá cả thị trường, phòng, chống đồng chi Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2022, từ đó xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện cụ thể cho những tháng cuối năm 2022 để hoàn thành các mục tiêu ở mức cao nhất.

LƯU NGÂN

CÂU LẠC BỘ THANH NIÊN KHUYẾT TẬT TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

người nhà; phối hợp triển khai vốn quay vòng hỗ trợ sinh kế cho 50 hội viên với tổng số tiền 250 triệu đồng; phối hợp khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 340 lượt hội viên trị giá gần 120 triệu đồng; phối hợp trao tặng hơn 1.000 suất quà, 80 xe lăn cho hội viên và người khuyết tật; các hoạt động đồng hành, giúp hội viên trong đại dịch tự an toàn xã hội. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2022, từ đó xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện cụ thể cho những tháng cuối năm 2022 để hoàn thành các mục tiêu ở mức cao nhất.

Nhiệm kỳ tới, CLB Thanh niên khuyết tật tỉnh tiếp tục tổ chức các hoạt động phù hợp với nhu cầu của thanh niên khuyết tật, xây dựng và thực hiện các dự án trợ giúp người khuyết tật, nâng cao nhận thức của người khuyết tật và cộng đồng về các vấn đề của người khuyết tật. Tại Đại hội, các đại biểu đã Ban Chấp hành CLB Thanh niên khuyết tật tỉnh nhiệm kỳ 2022 - 2027; các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào thanh niên được biểu dương, khen thưởng.

KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN...

(Tiếp theo trang 1)

khẳng định vai trò, tầm quan trọng trong việc đào tạo con người hiện nay sẽ tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói riêng, đất nước nói chung. Đồng chí đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các văn bản chỉ đạo về việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tập trung làm tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; dân chủ trong hoạt động bổ nhiệm cán bộ; bảo đảm công khai, minh bạch trong các hoạt động và tạo sự đồng thuận trong dân bộ, công chức, người lao động thực hiện nhiệm vụ được giao. Đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động của

Sở và các nhà trường cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững tác phong, chuẩn mực đạo đức của nhà giáo, đặc biệt là phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Sở Giáo dục và Đào tạo thường xuyên làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; áp dụng khoa học công nghệ vào việc giải quyết thủ tục hành chính, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Chiều ngày 4/10, đồng chí Phạm Đông Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo thực

hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh, Tổ trưởng Tổ kiểm tra số 2 chủ trì cuộc kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ tại Sở Công Thương. Thời gian qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Công Thương đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt là phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Sở Giáo dục và Đào tạo thường xuyên làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; áp dụng khoa học công nghệ vào việc giải quyết thủ tục hành chính, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Chiều ngày 4/10, đồng chí Phạm Đông Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo thực

phải công khai trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công chức, viên chức, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đều bảo đảm theo đúng quy định. Nhờ phát huy tốt dân chủ ở cơ sở, nội bộ cơ quan thời gian qua ổn định, đoàn kết, thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ. Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới Sở Công Thương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các văn bản chỉ đạo về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tập thể lãnh đạo đối với việc thực hiện quy chế dân chủ, chú trọng kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện quy chế dân chủ. Nâng cao chất lượng hoạt động của ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phân công nhiệm vụ cụ thể, phát huy vai trò của từng thành viên ban chỉ đạo. Tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh hệ thống quy chế, quy định cho phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ. Tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, huyện, thành phố dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

TUYÊN TRUYỀN, QUÁN TRIỆT...

(Tiếp theo trang 1)

triển khai thực hiện văn bản chỉ đạo của trung ương và một số điểm cần lưu ý trong các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin tình hình thời sự trong nước, quốc tế gắn với công tác

phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; định hướng công tác thông tin tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới. Đồng chí đề nghị sau hội nghị huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các văn bản chỉ đạo của trung ương, của

tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, tố hành án tham nhũng, kiểm quyết thu hồi tài sản tham nhũng. Phát huy hiệu quả vai trò của MTTQ, các đoàn thể và quần chúng nhân dân trong công

tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tập trung xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đưa công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đi vào nền nếp và thực chất.

Advertisement for COVID-19 services. Text: 'Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19'. Hotline: 1800 9402 - 0227.3831.398. Includes statistics on COVID-19 cases in Thái Bình as of 4/10.